

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. ศาลฎีกายกคำร้อง ๑๓ พรม. สั่งจำคุก ๕๒๒ ล. “ปิดสนามบิน” จากหนังสือพิมพ์มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน, มติชนสุดสัปดาห์, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น
 ๒. “ทักษิณ” ถอนฟ้อง อจ.มหิตลหมีน จากหนังสือพิมพ์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ,
 ๓. อัยการฟ้องอีกคดี “วัฒนา” บัณฑิต ทบ. ปี’๕๐ จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน
 ๔. ศาลา ไฟเขียว EARTH เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน
 ๕. ภาพข่าว : เร่งรัดบังคับคดี จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 ๖. ดญ. จำเเมน – ชีต้าว ๙ ผู้ต้องหาชื่นใจ จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
 ๗. “ศาล” ให้ประกันป่าเกิดโคโยตี้ จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
 ๘. เอมี่โฮซอโทษพ่อแม่-แฟนคลับ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ไทยรัฐ
 ๙. ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 ๑๐. บิ๊กป้อม “พันธง” ปูเบียร์ศาล ๒๗ ก.ย. จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า
-

Source :

มติชน

Date : 22 ก.ย. 2560

Page :

8

No :

60327980

ศาลฎีกายกคำร้อง13พธม. สั่งจ่าย522ล.ปิดสนามบิน'

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำสั่งศาลฎีกากรณี 13 แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ได้แก่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสุริยะใส กตะศิลา นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายไชยวัฒน์ สิ้นสูงวงศ์ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายอมร อมรรัตนา นนท์ นายณัฐยู หรือศรีณัฐ วงษ์กระจ่าง นายสำราญ รอดเพชร นายศิริชัย ไม้งาม นางมาลีรัตน์ แก้วก่า และนายเทิดภูมิ ใจดี ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ในคดีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ 13 แกนนำ พธม. ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในคดีหมายเลขดำที่ 6453/2551 เป็นเงิน 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณี ร่วมกันปิดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 พวกจำเลย ร่วมกันนำผู้ชุมนุมหลายหมื่นคน ไปบุกยึด ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพื่อประท้วงรัฐบาลและขับไล่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ทำให้ การให้บริการต่างๆ ภายในทำอากาศยาน ทั้งสองต้องหยุดลง โดยคดีนี้หลังจากมีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อเดือน มิถุนายน 2558 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้นให้ 13 แกนนำ พธม. ร่วมกันชดใช้เงินกว่า 522 ล้านบาทแล้ว ต่อมา ทอท. โจทก์ได้ขอให้ศาลออกหมายคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษานั้น เนื่องจากจำเลย ไม่ได้ยื่นฎีกาในระยะเวลา


ต่อมาแกนนำ พธม. 13 คน ได้ยื่นคำขอ อนุญาตขยายฎีกา โดยอ้างเหตุผลวิสัยการ

ปิดหมายแจ้งคดี ตามประมวลวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 23 ต่อศาลแพ่ง ที่เป็น ศาลชั้นต้น ปรากฏว่าศาลยกคำร้อง ซึ่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ในคดีร่วมกันปิดสนามบินโดย ชอบแล้ว ในปี 2559 ทนายความผู้รับมอบ อำนาจของแกนนำ พธม. 13 คน จึงได้ยื่น ฎีกาเกี่ยวกับคำขอขยายเวลาฎีกาต่อศาล ฎีกาอีก

เวลา 14.45 น. ศาลอ่านคำพิพากษา ของศาลฎีกาที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ศาล ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิจารณายกคำร้อง ขอจำเลยมานั้นชอบแล้วตามประมวลวิธี พิจารณาความแพ่ง ศาลฎีกาจึงยกคำร้อง ของจำเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อศาลฎีกายก คำร้องขอขยายเวลาฎีกาของจำเลยแล้ว ผลแห่งคดีแพ่งนี้จึงถึงที่สุดตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้แกนนำ พธม. 13 คน ร่วม กันชดใช้เงิน 522,160,947.31 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตกคนละประมาณ 40,166,226 บาทเศษ ส่วนคดีอาญาปิด สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ที่ยึดการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.จำลอง นายสนธิ และแกนนำ พธม. กับผู้ชุมนุม รวม 98 ราย ต่อศาลอาญานั้น คดีอยู่ระหว่างการสืบ พยานโจทก์ โดยรอสืบพยานอีกครั้งเดือน มีนาคม 2561

น.ส.อัจฉรา แสงขาว ทีมทนายความ ของนายสุวัตร อภัยภักดี ให้สัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์ว่า ในส่วนของการบังคับคดีเพื่อนำ ทรัพย์สินของจำเลยมาชดใช้ให้โจทก์นั้น ยัง ไม่มีการดำเนินการใดๆ กับจำเลยแต่ละคน ตามกฎหมายจะมีระยะเวลา 10 ปี จากนี้ ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ส่วนแกนนำ พธม. ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงกันในเรื่องนี้


	MA ICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : มติชน (ตจว.)		
Date : 22 ก.ย. 2560	Page : 10	No: 60327883

‘ทักษิณ’ ถอนฟ้อง.มทิดลหมิ่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ห้องประนอมข้อพิพาท ชั้น 7 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไกล่เกลี่ยในคดีหมายเลขดำ อ.388/2557 ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางวรวรรณ เรืองผกา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กรณีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 จำเลยได้กล่าวปราศรัยหมิ่นประมาทที่เวทีชุมนุมของประชาชนที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ซึ่งตั้งเวทีปราศรัยอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง ด้วยเครื่องขยายเสียงต่อหน้าประชาชนกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ

บลูสกาย ที่มีการถ่ายทอดสดแพร่ภาพและเสียงทั่วประเทศและทั่วโลก โดยในวันนั้นนายวิญญัติ ชาติมนตรี ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ และทนายความจำเลย เดินทางมาศาล

ขณะที่นายสุภัทร สุทธิมันัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา มอบหมายให้นายสุวิชา สุขเกษมทัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้ และสามารถตกลงกันได้ โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันว่า จำเลยจะแถลงขออภัยต่อโจทก์ พ.ต.ท.ทักษิณจึงมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินการถอนฟ้องนางวรวรรณศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้จำหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความ

	๒๒ ก. ย. ๒๕๖๐	๒๒ ก. ย. ๒๕๖๐
Source :	๒๒ ก. ย. ๒๕๖๐	
Date : ๒๒ ก. ย. ๒๕๖๐	Page : 11	No :

อัยการฟ้องอีกคดี 'วัฒนา' บั้มหน้าทบ.ปี'๕๐

เมื่อวันที่ 21 ธ.ย. ศาลอาญานัดสอบคำให้การจำเลยคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้องนายวัฒนา หรือคุณภุมเรศ อายุ ๘๖ ปี อดีตวิศวกรกรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, กระทำให้เกิดระแคะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส, ทำ มึ และใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครอง และมีเครื่องยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27-30 ก.ย.ปี'๕๐ นำวัตถุระเบิดไปวางไว้ในตู้โทรศัพท์

สาธารณะหน้ากองบัญชาการกองทัพภาค เป็นเหตุให้ด.ต.จิระเดช อรรถพงษ์ ข้อมือขวาขาด ซ่องอกมีรอยฉีกขาด แก้วหูขวาฉีกขาด และส.ต.ท.วิทยา ธรรมบุตรขึ้น แก้วหูฉีกขาดทะเลได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคน ทั้งนี้ศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังและสอบถาม ปรากฏว่าจำเลยแถลงให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดี ศาลจึงนัดสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำหรับนายวัฒนาตกเป็นผู้ต้องหาคดีวางระเบิดรพ.พระมงกุฎเกล้า โดยศาลจำคุก 4 ปี ปรับ ๙๗๕ บาท โดยไม่รอลงอาญา

Source : ข่าวหุ้น

Date 21 ก.ย. 2560


Page :

1,28

No :

ศาลฯไฟเขียวEARTH เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ

“ศาลล้มละลายกลาง” มีคำสั่งให้ EARTH เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้ง EY เป็นผู้จัดทำแผน ฟาก EY มั่นใจ 2 เดือนทำแผนเสร็จ ด้าน “ชจรพวงค์” ยืนยันคืนเงินให้เจ้าหนี้ทุกรายเต็มจำนวน พร้อมนัดเจ้าหนี้การคำถูกปัญหาหนี้ 36,000 ล้านบาทในวันที่ 27 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (21 ก.ย. 60) ศาล 

มีมูลหนี้รวมกันประมาณ 36,000 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นบริษัทคาดว่าหากคิดเป็นยอดมูลหนี้ที่จะต้องจ่ายจริงประมาณ 26,000 ล้านบาท ทั้งนี้ นายชจรพวงค์ได้ระบุว่า บริษัทจะนัดคู่กรณีที่เป็นเจ้าหนี้ที่ผิดสัญญาทางการค้ามาร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยโดยร้องขอให้ศาลฯช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย โดยการเจรจาจะมีขึ้นในวันที่ 27 ก.ย. 60 เวลา 9.00 น. ณ ศาลล้มละลายกลาง

ทั้งนี้ ผู้พิพากษา ระบุว่า หาก EARTH สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทางการค้าที่ผิดสัญญาได้ อาจจะทำให้ EARTH ในฐานะลูกหนี้ อาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายดังกล่าวเลยก็ได้ หรืออาจจะรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที่เสียหายจริงบางส่วน พร้อมกับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนเพียงเท่านั้น

ส่วนคดีที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ได้ฟ้องร้อง EARTH ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมจำนวน 2 คดีนั้น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้นัดคู่ความทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยวันที่ 17 ต.ค. 60 เวลา 9.00 น. โดยนายชจรพวงค์ยังได้ระบุอีกว่า เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาแก่ลูกหนี้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษทาง EARTH จึงมีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลฯทำการไกล่เกลี่ยให้

ขณะที่ฝ่ายทนายความของธนาคารกรุงไทย เปิดเผยต่อศาลฯว่า การร้องทุกข์กล่าวโทษดังกล่าวเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายพิเศษของธนาคารกรุงไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคดีฟื้นฟูกิจการ โดยหาก EARTH มีความประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยขอเจรจานั้น จะต้องเป็นการไปติดต่อกับทางธนาคารกรุงไทยโดยตรง ■

ศาลฯ

ล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามที่ EARTH ได้ยื่นคำร้อง และมีคำสั่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด หรือ EY เป็นผู้จัดทำแผน และบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม ศาลฯยังมีความกังวลว่า EY จะสามารถจัดแผนฟื้นฟูกิจการได้ทันภายในระยะเวลา 2 เดือนตามที่ได้เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่

โดยนางสาวชุตติมา ปัญญาโภคาภิก ในฐานะผู้รับมอบอำนาจช่วงของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ได้ระบุยืนยันต่อหน้าศาลฯว่า แผนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะสามารถจัดทำได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน หลังจากที่มีคำสั่งศาลประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

อีกทั้งศาลฯยังได้มีความกังวลหาก EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วนั้น จะสามารถชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ครบเต็มจำนวนหรือไม่ โดยนายชจรพวงค์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร EARTH เปิดเผยว่า บริษัทขอรับรองต่อเจ้าหนี้ว่ามีความประสงค์ที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายครบเต็มจำนวนตามที่เคยได้กล่าวไว้ต่อหน้าศาลฯ

นอกจากนี้ ศาลฯยังมีความกังวลในประเด็นเจ้าหนี้ที่ EARTH ได้ผิดสัญญาทางการค้า ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต่างชาติ 2 ราย และเจ้าหนี้ในประเทศ จำนวน 1 ราย โดย

Source : ไทยรัฐ (ข่าว)	
Date : 22 ก. ย. 2560 Page : 13	No :



149 เร่งรัดบังคับคดี ชยกมล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดทําโครงการการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น ณ ห้องประชุมอาคารศาลจังหวัดนครสวรรค์.

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 22 ก.ย. 2560 Page : 1,11

No: 60327786

ด.ญ.จำแค้น-ชี้ตัว 9ผู้ต้องหาขโมยเงิน

ดร.คุมตัว 9 ผู้ต้องหาคดีขโมยเงินให้ด.ญ.ชี้ตัวที่ตะกั่วทุ่ง-พังงา โดยให้ปะปน □ อ่านต่อหน้า 11

● 9ผู้ต้องหา □ ต่อจากหน้า 1

กับบุคคลอื่น เบื้องต้นเหยื่อสาวชี้ตัวได้ถึง 9 คน ก่อนนำตัวไปลงลายมือชื่อแต่ยังปฏิเสธ พนักงานสอบสวนเสนอศาลออกหมายจับอีก 14 คน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พล.ต.ต.บุญทวี โครักษา ผบก.ภ.จว.พังงา พร้อมพ.ต.อ.สถิตย์ พรหมอุทัย ผกก.สภ.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง นำตัวผู้ต้องหา คดีขโมยเงินล้วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุ 15 ปี รวม 9 ราย ซึ่งศาลจังหวัดพังงาได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยนำตัวไปให้เด็กหญิงอายุ 15 ปี ผู้เสียหายชี้ตัวยืนยันว่ามีส่วนร่วมในการขโมยเงินที่ด.หล่อย อ.ตะกั่วทุ่ง ระหว่างเดือน พ.ค.-ธ.ค.2559 ต่อเนื่องกันหลายครั้งหรือไม่

จากนั้นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้ผู้เสียหายชี้ตัวที่สภ.เขาหลัก ต.ศึกคัก อ.ตะกั่วป่า ต่อหน้าอัยการจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ต้องหาทั้ง 9 คนยื่นปะปนกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก 12 คน ซึ่งการชี้ตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมปะปนเข้าไปกับผู้ต้องหารอบละ 5 คน โดยผู้เสียหายได้ชี้ตัวถูกต้องทั้ง 9 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้ง 9 คน ไปห้องสอบสวน เพื่อลงลายมือชื่อ แต่ผู้ต้องหาทั้ง 9 คนยังปฏิเสธการลงลายมือชื่อ แต่ขอลงบันทึกประจำวันถึงสาเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อ

ด้านพล.ต.ต.บุญทวีกล่าวว่า กระบวนการชี้ตัวครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการหาผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน บุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาร่วมกระบวนการ ส่วนสาเหตุที่มีบางคนวนซ้ำเข้ามาในกระบวนการชี้ตัวนั้น เป็นตามขั้นตอนปกติที่ต้องวนไปวนมา ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนสรุปสำนวนส่งอัยการ โดยยืนยันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแรงจูงใจหรือออกหมายจับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มเติม

รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวนได้เสนอศาลจังหวัดพังงาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ศาลยังไม่พิจารณาอนุมัติออกหมายจับ ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนพบว่าคดีนี้มีผู้ร่วมกระทำความผิด 37 คน จึงยื่นขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติม 14 ราย



ซีตัว - ดำรวจคุม 9 ผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุโทรมด.ญ.วัย 15 ปี ซึ่งศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว มาให้เชื้อซีตัวยืนยัน ถ้าสุดพบมีผู้เกี่ยวข้องกับคดีถึง 37 คน อยู่ระหว่างขอหมายจับเพิ่มอีก ที่สภ. โคกกกถอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 ก.ย.

Source : ข่าวสด

Date : 22 ก.ย. 2560

Page : 11

No: 60327930

ศาลพิพากษาปรับนักโทษคดี

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่สน.ทุ่งสองห้อง พ.ต.ท.ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์ รองผกก. (สอบสวน)กก.เบก.ปคม. พร้อมชุดทำงานเบิกตัวนายเกิดใหม่ รวยจริงนะ หรือป่าเกิด และ ภรรยาใหม่ น.ส.มฤดี อินอ่อน และนางพรรณวาท หรือเงินนิวัส ผู้ต้องหาข้อหาสมคบโดย คดโกงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปฐานค้ำนุษย์ออกจากห้องควบคุมเพื่อนำส่งฝากขังที่ศาลอาญา ผิดแรก 12 วันตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.-2 ต.ค.2560 และขอคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดี สำคัญ มีอัตราโทษสูง เป็นที่สนใจของประชาชนและผู้ต้องหามีพฤติการณ์ ข่มขู่ คุกคามผู้เสียหาย รวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้

ช่วงบ่ายป่าเกิดและ น.ส.มฤดีที่มีชื่อเปิดบัญชีรับหักเงินค่าตัวได้ยื่นคำร้องพร้อมหลัก ทรัพย์เงินสดคนละ 300,000 บาทเพื่อขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง ซึ่งศาลพิจารณาแล้วมีคำ สั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวทั้งสองคน แต่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะ ได้ รับอนุญาตจากศาล ส่วน น.ส.พรรณวาท หรือเงินนิวัส ผู้ดูแลโคโยตี้ ไม่ได้ยื่นหลักทรัพย์ขอ ปล่อยชั่วคราว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เตรียมนำตัว ไปคุมขังระหว่างฝากขังที่ทัณฑสถานหญิง กลางต่อไป

ขณะที่ บก.ปคม. พ.ต.อ.มานะ กลีบสัตบุศย์ รองผบก.ปคม.พร้อมพนักงานสอบสวนก.1 บก.ปคม.สอบปากคำผู้เสียหายในคดีป่าเกิดซึ่งมีผู้เสียหายใหม่เพิ่ม 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.มายด์ อายุ 18 ปี น.ส.เก๋ อายุ 17 ปี และ น.ส.ปิ๊อบ อายุ 17 ปี (ทั้งหมดนามสมมติ) ทำงานขณะอายุ 17 และ 16 ปีต่อหน้าพนักงานอัยการและนักสังคมสงเคราะห์นานกว่า 3 ชม. โดยมีพนักงาน กรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงานร่วมสอบถามข้อมูลการทำงานของผู้เสียหายทั้งหมด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก.1บก.ปคม.ได้พาผู้เสียหาย 7 ราย ให้แพทย์รพ.ตร.ตรวจร่างกาย

Source :

เดลินิวส์

Date : 22 ก.ย. 2560 Page : 1,9

No :

เอมีเฮียขอโทษ พ่อแม่-แฟนคลับ

หิวขังศาล ปิดคำไอซ์ รับแค่ศพ

คุม "เอมี-อาเมเรีย"
นางเอก ◆ อ่านต่อหน้า 9



▲ ขอโทษ...เอมี-อาเมเรีย จากอ็อป อติตมิสทีนไทยแลนด์ 2006 และนางเอกละครธิดาวานรช่อง 7 สี ถูก
จนท.คุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดมินบุรี พร้อมแฟนหนุ่มคดีค้ายาเสพติด เจ้าตัวรับโทษพ่อแม่-แฟนคลับ

เอมี

□ ต่อจากหน้า 1

ชิตาวานร พร้อมแฟนหนุ่ม ล้าไอซ์ ผ่ากั๊งศาล มินบุรี ไร่ยูเคียนประกั้น ถูกส่งเข้าเรือนจำทันที นางเอกสาว ล้าเกียด ปล่อยให้ล้าไอซ์ ขอโทษ พ่อแม่-แฟนกลับ ปัดล้ายา แค่เพียงเสฟแก่ ทุกข์เท่านั้น ด้าน แม่ นางเอกตั้ง รับหัวใจสลาย สงสารลูกสาว ต้องรับโทษชดใช้กรรม

จากกรณีตำรวจ บก.สปพ.(191) ภูเก็ต น.ส.อาเมเรีย หรือเอมี จากออป อายุ 28 ปี อดีตมิสไทยแลนด์ ปี 2006 และเป็นนางเอกละครเรื่อง “ชิตาวานร” ทางช่อง 7 สี เจ้าของงลิ่ดตั้ง “แอมี่มา” พร้อมแฟนหนุ่ม นายปุ่นยวัญน์ หรือชัยเดชะ อายุ 40 ปี หุ่นส่วนผับแห่งหนึ่งย่าน ล้าโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ขณะเสฟไอซ์ ภายในบ้านเลขที่ 100/84 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนน ลุภาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ จากการตรวจค้นยังพบ ไอซ์ 70 กรัม ยาไอซ์ 16 เม็ด และอุปกรณ์การเสฟยาเสฟติดจำนวนหนึ่งด้วย จึงควบคุมตัวมาคุมขัง ที่ สน.สายไหม เบื้องต้น นางเอกสาวสารภาพว่า ถูกเพื่อนชักชวนให้มาเสฟยาได้ 1 ปี เนื่องจากความเครียดจากงานวงการบันเทิงหลดหาย ทั้งนี้ตำรวจเตรียมขยายผลถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเหล่าดาราริงวงการบันเทิง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่สน.สายไหม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดคืนที่ผ่านมามีพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม น.ส.อาเมเรีย หรือเอมี ต่อหน้าทนายความ นายธันนาส และนางล้าดวง จากออป พ่อและแม่ของอดีตนางเอกสาว จนถึงเวลา 02.00 น. เมื่อเสร็จจับได้คุมตัว น.ส.อาเมเรียกลับเข้านอนในห้องควบคุมผู้ต้องหา ซึ่งมีผู้ต้องหาหญิงอยู่รวมกัน 3 คน โดยนางเอกสาวเริ่มคลายความวิตกกังวล สามารถรับประทานอาหารได้รวมทั้งนอนหลับได้ดีกว่าคืนแรก ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะเร่งทำสำนวน พร้อมนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดมินบุรีในช่วงบ่ายวันเดียวกันสาเหตุที่นำฝากขังช่วงบ่าย เนื่องจากคืนที่ผ่านมา สอบปากคำ น.ส.อาเมเรีย ได้เพียงคนเดียว ฉะนั้นช่วงเช้าจำเป็นต้องสอบปากคำนายปุ่นยวัญน์ แฟนหนุ่มของนางเอกสาวให้เสร็จสิ้นก่อน

ต่อมาเวลา 09.00 น. นายธันนาส และนางล้าดวง จากออป พ่อและแม่ นางเอกสาว พร้อมทนายของ น.ส.อาเมเรีย เดินทางมาที่ สน.สายไหมอีกครั้งเพื่อเข้าเยี่ยมลูกสาว โดยนำขนมและอาหารเข้ามาให้ การเข้าเยี่ยมใช้เวลา 5 นาที ซึ่งระหว่างพูดคุยผู้เฒ่าในแม่ ได้ร้องไห้ลลอบเวลาด้วยความสงสารลูกสาว เมื่อครบกำหนดเวลาเยี่ยมทั้งคู่ได้พากันเดินทางกลับ ทางนางล้าดวงกล่าวล้า ๆ กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวจำนวนมากว่า ยังคงใจสลาย ทำใจไม่ได้ เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องปล่อยให้ตามกระบวนการกฎหมาย ทั้งนี้ยังไม่พร้อมจะคุยกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด

ด้าน นายชัยวัฒน์ เศรษฐทุม ทนายความของนายปุ่นยวัญน์ กล่าวว่ ลูกความไม่เครียด ยืนยันว่ายาเสฟติดของกลางไม่ใช่ของลูกความ ตอนนี้ม่สนใจในแนวทางการสู้คดีว่ามีโอกาส แต่ไม่ขอบอก เพราะอยู่ในรูปคดี โดยนายปุ่นยวัญน์ รับสารภาพเพียงข้อหาเสฟยาเสฟติดเท่านั้น ข้อหาที่เหลือปฏิเสธ อีกทั้งยังช่วยเจ้าหน้าทีขยายผลจนไปจับกุมผู้ต้องหาคนอื่นอีก หลักฐานที่พบในบ้าน ทั้งซองและคางซ์จะเป็นหลักฐานสำคัญในการสู้คดี ทั้งนี้การพลิกคำให้การในชั้นตำรวจนั้น ไม่มีผลในชั้นศาลแต่อย่างใด หลังจากนั้นจะพูดคุยกับทนายความ น.ส.อาเมเรีย เพื่อหารือในเรื่องแนวทางการต่อสู้คดี

นายชัยวัฒน์กล่าวต่ออีกว่ สำหรับแนวทางการยื่นประกันตัวนั้น ทางนายปุ่นยวัญน์จะไม่ยื่นประกันตัวในชั้นศาล เนื่องจากยาเสฟติดมีปริมาณมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โอกาสที่ศาลจะให้ประกันตัวมีน้อยมาก ดังนั้นจึงต้องเข้าไปในเรือนจำแน่นอน ส่วนเรื่องที่ถูกความให้สัมภาษณ์ว่ หากคิดคุกอาจตายได้นั้น ต้องขอไปตรวจสอบเนื้อหาที่สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์อีกครั้ง

จากนั้น เวลา 14.30 น. พนักงานสอบสวน


สวน สน.สายไหม ควบคุมตัว น.ส.อาเมเรีย ออกจากห้องขัง พาไปจับรถควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อแก้ตัวส่งศาลจังหวัดมีนบุรี ทั้งนี้สื่อมวลชนที่มารอทำข่าว เมื่อเห็นตำรวจคุมตัว น.ส.อาเมเรีย ออกมาต่างโผล่เข้าไปสัมภาษณ์ ซึ่ง เอมี่อยู่ในสี่เท้าสลดน้ำตาไหลบ่ ไร้ให้กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเสียใจอยากขอโทษพ่อ แม่ และแฟนคลับด้วย โดยยาเสพติดไม่ได้เป็นของตนเอง ยืนยันเป็นเพียงผู้เสพเท่านั้นทั้งนี้ระหว่างสัมภาษณ์ น.ส.อาเมเรีย อยู่ ณ นายอรรณพ พ่อของนางเอกสาว เดินทางมาถึง สน.อีกครั้ง ได้ปรีเข้ามาหาลูกสาวพร้อมขอเรื่องสื่อมวลชน อย่าถ่ายรูปลูกสาว ขอให้เห็นใจกันบ้างก่อนจะเดินนำลูกขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังทันที เมื่อเสร็จสิ้นตำรวจเข้าไปคุมตัว นายปณยวัฒน์ จากห้องสอบปากคำชั้น 2 พาตัวมาจับรถควบคุมผู้ต้องขังเช่นกัน ทั้งนี้ นายปณยวัฒน์ ให้การว่า เรื่องยาเสพติด ขอให้ให้การในชั้นศาลส่วนความสัมพันธ์กับ น.ส.อาเมเรีย เป็นแฟนกันหรือไม่ นายปณยวัฒน์ ไม่ยอมตอบ ซึ่งเมื่อทั้งสองขึ้นไปอยู่ในรถควบคุมผู้ต้องขังแล้ว นางเอกสาวได้ร้องให้ออกมาตลอดเวลา จนนายปณยวัฒน์ แฟนหนุ่ม ต้องเข้าไปปลอบ

พ.ต.อ.ธนกรณต์ ก้อนแก้ว ผกก. สน.สายไหม กล่าวว่า ในชั้นพนักงานสอบสวน ตำรวจคัดค้านการประกันตัว ส่วนบันทึกการจับกุมได้สอบปากคำผู้ต้องหาประกอบสำนวนเสร็จสิ้นแล้ว โดยจากสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา ยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เสพไม่ใช่ผู้จำหน่าย แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะสามารถเอาผิดได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างคุมตัว นางเอกสาวไปยื่นคำร้องฝากขังผิดแรก ที่ศาลจังหวัดมีนบุรีนั้นนางเอกสาว ได้ขอร้องกับแม่ค้าร้านอาหารเจ้าประจำ ที่อยู่ในตลาดสะพานทอง ซึ่งมาให้กำลังใจเจ้าตัวว่าวันที่ 22 ก.ย. ให้ช่วยนำแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน ชื่อมอสโก้ มาให้ด้วยเพราะถ้าได้แมวที่บ้านมาอยู่ด้วย จะช่วยให้หายเครียด และคลายความวิตกกังวลลงบ้าง

ที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ภายหลังพนักงานสอบสวน สน.สายไหม นำตัว น.ส.อาเมเรีย และนายปณยวัฒน์ ผู้ต้องหา มีไอซ์และยาไอวีในครอบครองเพื่อจำหน่าย มาฝากขังครั้งแรกใน คำร้อง ฝากขัง ระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 19 ก.ย. ตำรวจ 191 จับกุม นายณัฐ หรือเบนซ์ บุญเกิด โดยกล่าวหาว่ามี ยาเสพติด ไอซ์ ซึ่งนายณัฐ ให้การว่าข้อมูลมาจากนายปณยวัฒน์ จึงวางแผนจับกุมโดยให้นายณัฐ โทรศัพท์ส่งชื่อมาจากนายปณยวัฒน์ และนำคีย์ยาที่ฝังตั้งย่านถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ก่อนชุดจับกุมจะไปจับกุม ช่วงแรกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย เมื่อเห็นสอบสวนนายปณยวัฒน์ รับว่าแจ้งให้นายณัฐ มารับที่ผับเพื่อจะเข้าไปเอายาเสพติดที่บ้าน โดยตัวเองเพียงเสพไอซ์หมกและยังมีไอซ์บางส่วน ซุกซ่อนอยู่ที่บ้านพัก ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.อาเมเรีย แฟนสาว ในบ้านเลขที่ 100/84 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนสุขาภิบาล 5 เมื่อไปถึง ตรวจค้นที่ห้องนอนชั้น 2 พบ น.ส.อาเมเรีย นั่งเสพยาอยู่ และพบไอซ์ 70 กรัม อยู่ในกล่องผ้าสีเหลืองสีม่วงและยาไอซ์ 16 เม็ด อยู่ในกล่องกระดาษสีเหลือง พร้อมอุปกรณ์เสพยา เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล และอื่น ๆ จึงจับกุมดำเนินคดี

ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า เสพยาจริง แต่ปฏิเสธข้อหา มีไอซ์และยาไอวีในครอบครองเพื่อจำหน่าย พนักงานสอบสวนระบุว่า ต้องสอบปากคำพยานอีก 5 ปาก รอผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ต้องหา และรวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพื่อประกอบสำนวน จึงขอฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองไว้ 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.-2 ต.ค.นี้ ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวน คัดค้านการประกันตัว ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทั่งหมดเวลาทำการของศาล ไม่ปรากฏว่ามีญาติของทั้งสอง ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จึงนำตัวนักแสดงสาวและแฟนหนุ่มไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีต่อไป.

 ราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน	ราชบัณฑิตยสถาน
Source : ไทยรัฐ	
Date : ๒๒ ก. ย. ๒๕๖๐	Page : ๑๙ No :

ใกล้เกลี่ยสำเร็จ : ที่ศูนย์ประชุมไบเทค
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ บ่ายวันที่ ๒๑ ก.ย. ภาควิชาใกล้เคียง
 ในลิสต์นายไพบูลย์ นิตติธรรม ประธานเครือข่าย
 ประชาชนปฏิรูปและอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นโจทก์
 ฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีต ผบ.ตร.
 เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยยก
 โจษณา กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ให้สัมภาษณ์ใน
 รายการ "คิดเพื่อไทย" ตอน "จับตอล้อมวัดผิด
 หลักกฎหมาย" ทางสถานีโทรทัศน์ทีวี 24 สถานี
 ประชาชน กล่าวหานายไพบูลย์ว่า ขอเกษียณผู้มี
 อำนาจคิดเพื่อตัวเองและพรรคพวก ไม่สนใจอะไร
 ถูกผิด ทำให้โจทก์เสียหาย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว
 ขอร้องคณบดีไพบูลย์พร้อมทั้งลบข้อมูลในเว็บไซต์ของ
 นายไพบูลย์ไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไปจอณพ็อง.

	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐	Original Reading
Source :	โฆสิตพิบูลย์	
Date :	22 ก.ย. 2560	No.

บักบ๊อม “ฟินรง” บูบิ๊ยวศาล 27 ก.ย.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประเมินว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี จะไม่มาฟังคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าว ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ ส่วนความตืบน้ำ การติดตามคนที่ช่วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลบหนีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ที่ไหน ตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงอะไร เพราะหลักฐานยังไม่ชัดเจน อีกทั้งทางต่างประเทศยังไม่ ได้ส่งข้อมูลใดๆ มาให้ จึงยังไม่มีการแถลงในตอนนี